



Sản phẩm
nông nghiệp
Đô thị



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

Cùng với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế trong những năm gần đây, nhịp độ xây dựng bùng nổ ở các đô thị lớn, kèm theo đó là nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được quan tâm.

Với nhịp sống năng động, nhiều áp lực nên thú vui chơi hoa cây cảnh không còn chỉ để làm đẹp cho cảnh quan ngôi nhà, sân vườn... mà còn là đời sống tinh thần của người dân đô thị, mỗi người có thể chọn một cách xả stress của riêng mình như treo một giò lan trên cửa sổ, trồng vài chậu mai, hoa kiểng trước hiên nhà hay trang trí vài chậu cây cảnh, bon sai trong phòng làm việc. Ngoài ra, an toàn vệ sinh thực phẩm đã và đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm, mong muốn tự trồng ít rau sạch đủ để gia đình tiêu dùng an toàn cũng là xu thế khá phổ biến hiện nay. Từ đó, nhu cầu vật tư nông nghiệp như đất trồng, phân bón dinh dưỡng cho cây, thuốc bảo vệ thực vật của người tiêu dùng thành thị tăng cao, đặc biệt là nhu cầu được tiếp cận với các sản phẩm vật tư nông nghiệp hữu cơ - sinh học, thân thiện với môi trường, ít độc hại, an toàn khi sử dụng.

Trước đây, khái niệm “Nông nghiệp đô thị” còn khá xa lạ với cư dân thành phố, giờ đã được thường xuyên nhắc đến trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Năm bắt xu thế này, sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và điều tra dịch hại phổ biến trên rau, hoa, cây kiểng các loại..., ngày 17/07/2020 Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC) đã lần đầu giới thiệu ra thị trường

Sản phẩm *Nông Nghiệp Đô Thị* An toàn, tiện dụng và hiệu quả.

các dòng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất, đất sạch phù hợp với canh tác nông nghiệp đô thị. Tiêu chí ưu tiên hàng đầu là các sản phẩm nông nghiệp đô thị phải có nguồn gốc sinh học - hữu cơ, hiệu quả, an toàn ở mức cao nhất và dễ sử dụng.



Cụ thể, các dòng thuốc trừ sâu rầy, nhện có sản phẩm dầu khoáng SK Enspray 99EC (nguồn gốc hữu cơ), Comda gold 5 WG (nguồn gốc sinh học), Comda 250 EC (nguồn gốc hữu cơ - sinh học)... các dòng thuốc trừ bệnh hại cây trồng có sản phẩm Saipan 2 SL (nguồn gốc sinh học), Dipomate 430SC, Saizole 55C... Đặc biệt, có nhiều sản phẩm phân bón đa dạng về chủng loại và công dụng, phân đa lượng đặc dụng cho cây cảnh, rau cải, cây ăn trái canh tác sân vườn như SPC-K, SPC-Cal, SPC-MKP từ Israel, phân hữu cơ gà Organic Yukimoto từ Nhật Bản, phân bón lá Borozinc từ Cộng hòa Pháp... Ngoài ra, Công ty SPC đã nghiên cứu phối chế công thức đất sạch Peat-1 từ nguồn than bùn Kiên Giang, sơ dừa Bến Tre và phân hữu cơ nguyên chất nhập khẩu từ Nhật. Peat-1 là sản phẩm đất sạch chuyên dụng cho hoa cây cảnh, canh tác rau sạch, cây ăn trái sân vườn. Đồng thời, để tăng tính tiện dụng cho việc sử dụng, công ty chúng tôi đã cho ra

đời dung dịch pha sẵn dạng chai xịt, người tiêu dùng có thể dùng ngay mà không cần pha chế phức tạp.

Đến nay, công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn liên tục mở nhiều cửa hàng tại các tỉnh, thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai, Cần Thơ, Vĩnh Long... dòng sản phẩm nông nghiệp đô thị của Công ty SPC đã được người tiêu dùng đánh giá cao do đáp ứng được nhu cầu về tính tiện dụng, an toàn, thiết kế bao bì trang nhã, bắt mắt. Sản phẩm nông nghiệp đô thị của SPC được đưa đến tay người tiêu dùng thông qua hệ thống cửa hàng SPC- Mart và hệ thống đại lý thân hữu của SPC trên khắp cả nước.



Từ ngày 16/1/2022, SPC đã đưa vào hoạt động loại hình xe bán hàng nông nghiệp đô thị lưu động tại các công viên, khu căn hộ đông dân trên địa bàn TP. HCM để phục vụ cư dân được tốt hơn.

Với phương châm “Đã tốt, nay càng tốt hơn” và “Chất lượng tạo nên thương hiệu vững bền”, Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa ra thị trường thêm nhiều dòng sản phẩm mới, an toàn, chất lượng, đáp ứng lòng tin yêu người tiêu dùng đã bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” liên tục hơn 16 năm qua.

Huỳnh Kim Ngọc